



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการพิจารณาความดี ความชอบ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและผู้ปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการกำกับดูแลและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติตน เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ เทศบาลตำบลบ้านเปิด จึงกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาความดี ความชอบ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการถือว่าผู้นั้นมีความดี ความชอบที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ ๑.๐ ขั้น หรือ ๐.๕ ขั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

เพื่อเป็นการผลักดันให้งานมีคุณภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นการรักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการพิจารณาให้รางวัล ความดี ความชอบ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือ

๑. ในครึ่งปีแรก จำนวน ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณต้องไม่มาปฏิบัติงานสายเกิน ๑๕ ครั้ง และในครึ่งปีหลัง จำนวน ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณต้องไม่มาปฏิบัติงานสายเกิน ๑๕ ครั้ง รวมทั้งปีต้องไม่มาปฏิบัติงานสายเกิน ๓๐ ครั้ง และให้งานการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สรุปรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้แต่ละสำนักฯ กอง ลงนามรับทราบทุกเดือน

๒. ในครึ่งปีแรก จำนวน ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณต้องไม่มีจำนวนการไม่สแกนลายนิ้วมือ กลับเกิน ๑๕ ครั้ง และในครึ่งปีหลังจำนวน ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณต้องไม่มีจำนวนการไม่สแกนลายนิ้วมือ กลับเกิน ๑๕ ครั้ง รวมทั้งปีต้องไม่มีจำนวนการไม่สแกนลายนิ้วมือกลับเกิน ๓๐ ครั้ง

๓. ในครึ่งปีแรก จำนวน ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ การลากิจและลาป่วย ลาได้ไม่เกิน ๒๓ วัน และในครึ่งปีหลังจำนวน ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ การลากิจและลาป่วย ลาได้ไม่เกิน ๒๓ วัน ตามประกาศของ ก.ท.จ. (สำหรับผู้ที่ลาป่วยตั้งแต่ ๓ วัน ขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็น หรือเห็นสมควรการลาป่วยไม่ถึง ๓ วัน ผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลา เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ และการนับวันลาให้หักวันลาที่มีใบรับรองแพทย์ออก)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในครั้งที่ ๑ (รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๒) และครั้งที่ ๒ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Him

(นายปรีดา นิลสาคุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด